

สรุปมติที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาธารณสุขด้านการแพทย์และสาธารณสุข  
กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ครั้งที่ ๓๑/๒๕๕๗  
วันจันทร์ที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๐.๐๐น.  
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตึกสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประธาน นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อเสนอ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
๑.	<p><b>สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</b></p> <p>๑.๑ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ซึ่งองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ปรับยอดจำนวนผู้ป่วยใน ๓ ประเทศล่าสุด ณ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่มีการระบาดเป็น ๑๙,๗๒๗ ราย เสียชีวิต ๗,๗๐๘ ราย ภาพรวมในประเทศไลบีเรีย สถานการณ์ดีขึ้น โดยมีผู้ป่วยใหม่รายสัปดาห์ลดลง แต่ในเซียร์ราลีโอนยังคงควบคุมไม่ได้</p> <p>๑.๒ สำหรับประเทศที่มีการระบาดในวงจำกัด ๕ ประเทศ คือ ไนจีเรีย เซเนกัล สเปน สหรัฐอเมริกา และมาลี นั้น ประเทศสหรัฐอเมริกาประกาศปิดเชื้อ และประเทศมาลี ติดตามผู้สัมผัส ๔๓๓ ราย จะครบ ๔๒ วัน กลางเดือนมกราคม ๒๕๕๘ และไม่มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม</p> <p>๑.๓ สถานการณ์การเฝ้าระวัง ควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า ในประเทศไทย สัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเพิ่ม และมีการติดตามผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่มีการระบาดหนัก ยอดสะสม ๓,๖๓๗ คน ผลติดตามเท่ากับ ร้อยละ ๙๙.๘ ไม่มีใครป่วย โดยในจำนวนนี้มาจาก ๓ ประเทศที่มีการระบาดหนัก ส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรป และเป็นเจ้าหน้าที่องค์กรเอกชน องค์กรระหว่างประเทศที่เดินทางมาพักผ่อนช่วงคริสต์มาสในประเทศไทย</p> <p>ส่วนผู้ป่วยชายไทยซึ่งไปประกอบอาชีพที่ไนจีเรีย ถิ่นพำนักจังหวัดพิษณุโลก ไม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรค ผลการตรวจเลือดพบเชื้อมาเลเรีย</p>	<p>สำนักโรคระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค</p>
๒.	<p><b>การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่า</b></p> <p><b>๒.๑ กรมควบคุมโรค</b></p> <p>๒.๑.๑ การติดตามการใช้จ่ายงบกลาง จำนวน ๑๙๘ ล้านบาท แบ่งเป็น - งบดำเนินการ(หมวดค่าตอบแทน,ค่าชดเชยฯ) ๙๒ ล้านบาท - งบค่าทดแทน ค่าใช้จ่ายที่โรงพยาบาลสำรองจ่ายโดยใช้เงินบำรุง เพื่อดำเนินการห้องปฏิบัติการและห้องแยกโรค วงเงิน ๕๖,๒๖๖,๙๐๐บาท</p> <p>สำนักสาธารณสุขฉุกเฉินกำลังดำเนินการตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องตามระเบียบและแจ้งผล เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี</p> <p>-งบลงทุน สำหรับการปรับปรุงห้องแยกโรคในโรงพยาบาล ๒๗ แห่ง,ห้องปฏิบัติการ กรมการแพทย์ ๔ แห่ง,โรงพยาบาล ๒๙ แห่ง วงเงิน ๗๖ ล้านบาท</p> <p>ทางกรมควบคุมโรคได้ชี้แจงในเบื้องต้นว่า การคาดการณ์ในปี ๒๕๕๘ สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบล่าใน ๓ ประเทศยังคงควบคุมการระบาดของโรคไม่ได้ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโรคอุบัติใหม่</p>	<p>กรมควบคุมโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน</p>

ลำดับ	มติที่ประชุม/ ข้อเสนอ	หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒.๑.๒ ส่วนความร่วมมือในการตรวจยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสฮีโบลาร่วมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ตบยืนยัน ๓ แห่งคือโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบรับการให้ความร่วมมือ</p> <p><b>๒.๒ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์</b> การดำเนินการห้อง DRA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เป้าหมายในระยะที่ ๑ จำนวน ๑๙ แห่ง มีความพร้อมแล้ว ๑๓ แห่ง เพิ่มจากเดิม ๒ แห่งคือรพศ.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น / รพศ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก</li> <li>- เป้าหมายในระยะที่ ๒ จำนวน ๑๒ แห่ง มีความพร้อมแล้ว ๔ แห่ง เพิ่มจากเดิม ๑ แห่งคือรพศ.นครปฐม</li> <li>- ประเด็น การของบกลาง เพื่อให้การสนับสนุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนั้น อยู่ระหว่างรอหนังสือตอบกลับการให้ความร่วมมือการตรวจยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสฮีโบล่า และจะทำเรื่องประสานคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติในหลักการฯ ดำเนินการของงบประมาณเพื่อสนับสนุนต่อไป</li> </ul>	
	<p><b>๒.๓ กรมการแพทย์</b> รับผิดชอบการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสฮีโบล่า ถ่ายทอดความรู้แบบบูรณาการ เกือบจะครอบคลุมในทุกพื้นที่ ยกเว้น จ.ราชบุรี/จ.พิษณุโลก/จ.อุดรธานี ซึ่งคาดว่าจะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จครบถ้วน ภายในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘</p> <p>ส่วนงบประมาณจำนวน ๖.๓ ล้านบาท จะใช้ในการดำเนินการอบรมกับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ทางกรมการแพทย์ โดยแพทย์หญิงนฤมล สวรรค์ปัญญาเลิศ และกรมควบคุมโรค โดยแพทย์หญิงจรรยา แสงสัจจา จะได้หารือการดำเนินการร่วมกัน</p>	กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค
๓	<p>๓.๑ การระบาดของโรคอหิวาเทียม (Vibrio parahaemolyticus) ๓๐ เหตุการณ์(ภาคเหนือ ๒๐/ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๑๐) เกิดจากการรับประทานข้าวมันไก่มากกว่า ๑๕ เหตุการณ์ การลงพื้นที่สอบสวนโรคพบว่า เกิดจากก้อนเลือดไก่ซึ่งมาจากโรงงานผลิตเลือดไก่ไม่สุก ซึ่งถ้าไม่ต้มก้อนเลือดให้สุกทั่วก้อนตั้งแต่ต้น จะยังพบเชื้ออหิวาเทียมได้ ประสานแจ้งให้โรงงานฯปรับปรุงกระบวนการผลิตและให้หน่วยงานในพื้นที่กำกับดูแล</p> <p>๓.๒ การระบาดของไข้หวัดนกในประเทศเวียดนาม พบการระบาดในสัตว์ปีกยังไม่มีการระบาดในคน กำชับกวดขันในการขนส่งสัตว์ปีก โดยเฉพาะไก่ที่เลี้ยงเป็นไก่ชน</p>	กรมควบคุมโรค

๓	การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ นโยบายนายกรัฐมนตรี เชิญชวน รณรงค์ กลับบ้านปลอดภัย คนไทยมีสุข กรมควบคุมโรคจะสรุปรายงานสถิติอุบัติเหตุระหว่าง ๓๐ ธันวาคม - ๕ มกราคม ๒๕๕๘ นำเสนอหลังปีใหม่	กรมควบคุมโรค
๔	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉินดำเนินการจัดตั้งศูนย์วิทยุสื่อสาร เพื่อประสานงาน กับส่วนภูมิภาค เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉิน อุบัติภัย ในการ สนับสนุนให้ความช่วยเหลือเมื่อได้รับการร้องขอ และได้ทำการติดตั้ง เครื่องรับ -ส่งวิทยุเรียบร้อยแล้ว โดยจะเริ่มทำการทดสอบระบบสื่อสาร ตั้งแต่ เวลา ๐๐.๓๐ น.ของวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป	สำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน

นางสาวอรุณี เป้าประจักษ์ ผู้สรุปข้อสั่งการ  
นางวิไลวรรณ นาเงิน ผู้ตรวจข้อสั่งการ



(นายวชิระ เพ็งจันทร์)

รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๒๗๕๑.๕๗